

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามภูมิภาค, กังวลการคลังสหรัฐยังคงกดดันตลาด

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค ที่ยังถูกกดดัน

จากความกังวลต่อปัญหาภาคการคลังของสหรัฐ

*ดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ ที่ตลาดเอเชีย ในขณะที่มีความหวังมากขึ้นเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งทางการคลังของสหรัฐ เนื่องจากสหรัฐเริ่มแสดงท่าทีที่จะนำพาประเทศออกจากความเสี่ยงที่จะผิติดชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์

*สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ของพรรคเดโมแครต จะเดินทางไปยังทำเนียบขาวในวันนี้ และผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎร จะเยือนทำเนียบขาวในวันพรุ่งนี้ ขณะที่การค้นหาแนวทางยุติภาวะชะงักงันทางด้านการคลัง มีความเข้มข้นมากขึ้น

*สมาชิกพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตบางคน ยังเสนอให้มีการเพิ่มเพดานหนี้ระยะสั้น เพื่อให้มีเวลาในการเจรจาเรื่องงบประมาณ

*ดอลลาร์ยังได้แรงหนุน หลังรายงานการประชุมเดือนก.ย.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า มติที่ไม่ชะลอมาตรการกระตุ้นนั้น เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก และกรรมการส่วนใหญ่ยังสนับสนุนการปรับลดโครงการซื้อพันธบัตรในปีนี้

*ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐ ประกาศตั้งนางเจเน็ต เอลเลน รองประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ขึ้นเป็นประธานเฟดคนใหม่แล้ว พร้อมเรียกร้องให้วุฒิสภา ให้การรับรองนางเอลเลนโดยเร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้

*นางเอลเลน ระบุว่า สหรัฐมีความคืบหน้าในการฟื้นตัวจากวิกฤติการเงิน แต่ยังมีสิ่งต่างๆที่จะต้องทำอีกมากมาย ซึ่งเขาจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เพื่อกระตุ้นการจ้างงานให้อยู่ในระดับสูงสุด และรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพ รวมทั้งทำให้ระบบการเงินมีความแข็งแกร่ง

*ชาวตั้งกล่าวอาจเป็นปัจจัยลบต่อดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนมองว่านางเยลเลนเป็นผู้ที่นิยมการผ่อนคลายนโยบายการเงิน แต่ในอีกด้านหนึ่ง ปัจจัยนี้ก็ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาด เนื่องจากจะช่วยลดความไม่แน่นอนที่เกิดจากความกังวลกับการผิณฑ์ชำระหนี้ของสหรัฐ

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.420 บาท

*09.00 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.47/50 จาก 31.41/46 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.49/50 จาก 31.44/46 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 97.67/69 จาก 97.34 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3505/06 จาก 1.3521 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทเข้านี้อ่อนค่าขึ้นมาพอสมควร แต่ก็ยังพอๆกับดอลลาร์สิงคโปร์ กับริงกิตหลักๆก็ยังเป็นเรื่องความกังวลเรื่องของสหรัฐ ส่วนวอลุ่มวันนี้ถือว่าใช้ได้ แต่ก็ยังรู้สึกกันอยู่ทั้งฝั่งซื้อฝั่งขาย" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้อ่อนค่าในทิศทางเดียวกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค โดยความกังวลต่อปัญหาการคลังสหรัฐ ยังคงกดดันสกุลเงินที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่การปรับลดลงของราคาทองคำ ก็ทำให้มีแรงซื้อดอลลาร์เข้ามาด้วย แต่พอเงินบาทอ่อนค่าไปในระดับหนึ่ง ก็ยังมีแรงขายดอลลาร์ตั้งรอกอยู่เช่นกัน

ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้ น่าจะแกว่งตัวในกรอบที่กว้างขึ้นกว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ โดยให้แนวรับไว้ที่ 31.55 และแนวต้านที่ 31.45

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้